



**LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
FEDERATION OF VIETNAMESE CATHOLICS IN THE USA**

P. O. Box 142545, Fayetteville, GA 30214

Phone: (404) 819-8434 • Email: bantinliendoan@gmail.com

Website: ldcgvnhk.org

St. Petersburg, ngày 24 tháng 10 năm 2024

**Kết Quả Bầu Cử
Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ**

Trọng kính gửi:

- Quý Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành, Gioan Trần Văn Nhân và Micae Phạm Minh Cường,
- Quý Đức Ông, quý Linh Mục, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ nam nữ và chủng sinh, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa thuộc Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ,

Con xin thay mặt Ban Tổ Chức Bầu Cử thông báo kết quả bầu cử như sau.

Vào ngày 16 tháng 10, 2024 trong Đại Hội Emmaus X, tại Hội Trường Arboretum, nhà thờ Christ Cathedral, Gp. Orange, với sự hiện diện của 198 linh mục và 5 giám mục, con đã báo cáo kết quả đề cử hai lần và tiến trình bầu cử chưa được hoàn thành. Như con đã trình bày trong thư kết quả Đề Cử Lần II (16/9/2024), việc bầu cử sẽ dành tổ chức tại Đại Hội Emmaus X, với sự cộng tác của Cha Trần Thế Mẫn và Cha An Bình.

Tiếp theo, Đức Ông Gioan Baotixita Phạm Mạnh Cường đã đề cử Cha Giuse Nguyễn Thanh Châu và xin Cha Châu lưu nhiệm thêm một nhiệm kỳ với lý do những chương trình Cha Châu giúp cho Liên Đoàn đã và đang lớn mạnh và có ảnh hưởng tích cực đến Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Giáo hội Hoa Kỳ. Với tinh thần ấy, con đã xin quý Đức Cha và quý Cha cho ý kiến về việc bầu cử. Mọi người có mặt trong hội trường đều đưa tay đồng ý Cha Giuse Nguyễn Thanh Châu đảm nhận chức vụ Chủ tịch mà không cần phải bầu cử qua phiếu.

Với sự đồng lòng của quý Đức Cha, quý Cha và chấp thuận của đương sự, Cha Giuse Nguyễn Thanh Châu sẽ đảm nhận chức vụ Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam đến tháng 10-2028.

Thay mặt quý Cha, Cộng đoàn Phó Tế, Cộng đoàn Nữ Tu, Cộng đoàn Tu Sĩ Nam và Chủng Sinh, con xin chúc mừng Cha Giuse Nguyễn Thanh Châu.

Qua lời chuyển cầu của Mẹ Lavang, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và thánh bổn mạng Giuse của Cha, nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha bình an, sức khoẻ trong nhiệm kỳ mới.

Thân ái trong Chúa Kitô,

Linh mục Gioan Nguyễn Vũ Việt
Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử